

Số: 489/KKT-VP

Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2019

V/v báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước
kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh Quảng Trị

Thực hiện công văn số 2225/UBND-TH ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo các nội dung liên quan như sau:

1. Tại Mục 5. Cử tri xã Gio Việt, huyện Gio Linh kiến nghị: *Việc công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị được cấp 50ha để thực hiện dự án nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, gây lãng phí quỹ đất. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, sớm thu hồi để cấp cho các dự án khả thi khác.*

Vấn đề này Ban quản lý Khu kinh tế xin giải trình cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 25/6/2012 để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Gio Linh với diện tích 70ha.

Ngày 05/9/2016, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định số 2104/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành lập cụm công nghiệp Đông Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, với diện tích 50ha (*thuộc xã Gio Việt*) do công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị làm chủ đầu tư và 20ha (*thuộc Thị Trấn Cửa Việt*) giao UBND huyện Gio Linh quản lý, đầu tư phát triển Cụm Công nghiệp.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn, vướng mắc nên công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị có sự chậm trễ trong việc thực hiện dự án.

Trong thời gian vừa qua, đã có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu nghiên cứu lập dự án đầu tư tại Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, trên cơ sở đó để tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị, UBND tỉnh đã có văn bản số 4901/UBND-CN ngày 01/11/2018 về việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Đông Gio Linh.

Thực hiện văn bản chỉ đạo nêu trên Công ty đã chủ động phối hợp với các sở Ban ngành để thực hiện các thủ tục về đầu tư để thực hiện dự án như sau:

- Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 3166/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV

Hoàng Khang Quảng Trị; BQL Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 22/01/2019.

- Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị được gia hạn tiến độ sử dụng đất, với thời gian gia hạn đến tháng 9/2020 để Công ty thực hiện dự án.

- Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đông Gio Linh (Khu vực xã Gio Việt), huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện nay, về phía công ty đang gấp rút triển khai thực hiện các thủ tục về xây dựng để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Đông Gio Linh để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu và đầu tư theo như cam kết của Công ty.

2. Tại Mục 7. Cử tri xã Hải Khê, huyện Hải Lăng kiến nghị: *Cử tri xã Hải Khê, huyện Hải Lăng báo cáo, lo lắng về vấn đề môi trường, ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện, đề nghị Lãnh đạo tỉnh quan tâm về quy hoạch xây dựng các công trình nhằm phát triển kinh tế cho vùng đồng thời đảm bảo môi trường an sinh, xã hội cho người dân*

Vấn đề này Ban quản lý Khu kinh tế xin giải trình cụ thể như sau:

- Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000, xã Hải Ba có một phần diện tích thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Theo quy định, tất cả các dự án khi đầu tư xây dựng tại Khu kinh tế Đông Nam đều phải lập các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định. Ban quản lý KKT đã và sẽ tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện Hải Lăng, Cảnh sát môi trường và các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động thực hiện công tác BVMT của các dự án đảm bảo môi trường an sinh, xã hội cho người dân.

- Đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị: Ngày 08/10/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2576/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1". Tại thời điểm này, BQL Khu Kinh tế tỉnh chưa được UBND tỉnh giao quản lý Nhà nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, vì vậy BQL KKT không tham gia quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Tuy nhiên, đến nay đã quá 24 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, dự án vẫn chưa triển khai thực hiện, theo quy định của pháp luật BVMT thì chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện tại Công ty điện lực quốc tế Thái Lan - chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị - đang tiến hành lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan

quản lý Nhà nước kiểm tra, giám sát công tác BVMT của dự án theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo giải trình, giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Ban quản lý Khu kinh tế xin báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh biết, tổng hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng: TNMT, QHXD;
- Lưu: VT, VP.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Người ký: Trần Văn Hóa
Email:
tranvanhoa@quangtri.gov.
vn
Cơ quan: Ban Quản lý Khu
kinh tế, Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 21.06.2019
16:44:03 +07:00

Trần Văn Hoá